

# SỔ GHI CHÉP

## ĐẠI HỘI

# TRUNG ƯƠNG

ĐẠI HỘI  
Ở ĐÂY!

ĐÃ ĐẾN LÚC CÙNG CỐ CHỨNG NGÔN CỦA CÁC EM,  
ĐẾN GẦN CHÚA GIÊ SU KỲ TÔ HƠN VÀ NHẬN ĐƯỢC  
SỰ MẶC KHẢI CÁ NHÂN.

"Tôi cũng đã cầu nguyện rằng đại hội này sẽ là một thời gian đổi mới về phần thuộc linh cho mỗi [em]. . . Cầu xin cho đại hội này là một thời gian bình an và yên tĩnh thuộc linh cho [các em]. Cầu xin cho [các em] tìm kiếm và nhận được sự mặc khải cá nhân trong những phiên họp này."

*Chủ Tịch Russell M. Nelson<sup>1</sup>*

# HỎI,

“Sự mặc khải thuần khiết cho những thắc mắc trong lòng của [các em] sẽ làm cho đại hội này trở nên bổ ích và khó quên.”

*Chủ Tịch Russell M. Nelson<sup>2</sup>*

## VÀ RỒI LẮNG NGHE

Các em có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào trong tâm trí ngay lúc này không? Có lẽ các em lo lắng về việc tìm được những người bạn tốt mà sẽ giúp nâng đỡ và khuyến khích các em. Các em có thể băn khoăn về cách cải thiện lòng tự tôn hoặc ghi nhớ nguồn gốc thiêng liêng của mình. Có lẽ các em đang cố gắng quyết định xem nên học trường đại học nào. Hoặc có thể các em chỉ lo lắng chung về tương lai, khi thế giới có quá nhiều xung đột và sự giận dữ.

Làm thế nào tôi có thể cảm thấy tốt hơn về chính bản thân mình?

Làm thế nào tôi cảm thấy ít lo lắng hơn về tương lai?

Tôi nên tiếp tục học vấn của mình như thế nào và ở đâu?

Làm thế nào tôi có thể tìm được những người bạn tốt?



# CÁC EM ĐANG SUY NGHĨ GÌ?

---

Các em sẽ học hỏi được nhiều hơn từ đại hội khi các em có các câu hỏi và thắc mắc trong tâm trí. Chúa sẽ giúp các em tìm thấy câu trả lời khi các em mở lòng mình và lắng nghe các lời tỏ của Ngài.



Các Câu Hỏi:



Các Câu Trả Lời:



“Thượng Đế quả thật sẽ tôn trọng các giao ước và lời hứa của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó. . . . Chúng ta làm hết sức mình nhưng cần phải để cho Ngài là Đấng cai quản các phước lành, cả vật chất lẫn tinh thần.”

*Anh Cả D. Todd Christofferson<sup>3</sup>*

# HỌC HỎI QUA CÁC CHỦ ĐỀ

Các em đã tìm thấy bất kỳ chủ đề nào trong các bài nói chuyện mà các em nghe không? Có bất cứ chủ đề nào quan trọng đối với các em ngay lúc này không?

Các Chủ Đề:

Điều Này Có Ý Nghĩa Gì đối với Tôi:



## **KHÔNG MUỐN VIẾT?**

Không ai nói rằng các em cần phải viết ra các ghi chú của mình về đại hội. Thay vào đó các em có thể vẽ các ghi chú của mình, nếu điều này giúp các em nắm bắt ý nghĩ của mình tốt hơn. Hãy làm điều nào phù hợp với các em!

# CẢM NHẬN VÀ ẤN TƯỢNG CỦA TÔI





"Trong ba từ đó—'Nghe Lời Ngài'—Thượng Đế ban cho chúng ta mẫu mực về sự thành công, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống này. Chúng ta phải *nghe* những lời của Chúa, *chú ý nghe* những lời đó, và *lưu tâm* đến điều Ngài đã phán bảo chúng ta!"

Chủ Tịch Russell M. Nelson<sup>4</sup>



### **BÀI NÓI CHUYỆN YÊU THÍCH**

Các em có một bài nói chuyện yêu thích các em đã nghe được trong đại hội này không? Cân nhắc việc viết xuống tên của người nói chuyện, bài nói chuyện về điều gì, và tại sao em rất thích bài nói chuyện đó.

# ĐÃ ĐẾN LÚC ĐỂ SUY NGẪM

Một khi đại hội kết thúc thì đã đến lúc bắt tay vào để thực hiện những điều các em đã nghe và cảm nhận. Sau đây là một số ví dụ để giúp các em bắt đầu:

- Một điều mà tôi có thể tập trung vào khi tiếp tục tiến bước là gì?
- Có điều gì trong cuộc sống của mình mà tôi cần thay đổi không?
- Làm thế nào tôi có thể củng cố chứng ngôn của mình về các vị tiên tri tại thế?
- Làm thế nào để phát triển tình yêu thương của tôi dành cho Đấng Cứu Rỗi?
- Làm thế nào tôi có thể nghe lời Ngài tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày của mình?
- Những câu hỏi khác của các em:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



“Vâng, chúng ta nên học hỏi từ quá khứ, và vâng, chúng ta nên chuẩn bị cho tương lai. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm *bây giờ*. *Bây giờ* chính là lúc chúng ta có thể học hỏi. *Bây giờ* chính là lúc chúng ta có thể hối cải. *Bây giờ* chính là lúc chúng ta có thể ban phước cho người khác.”

Chủ Tịch Russell M. Nelson<sup>5</sup>

#### GHI CHÚ

1. Russell M. Nelson, “Thuyết Giảng Phúc Âm về Sự Bình An,” đại hội trung ương tháng Tư năm 2022 (*Liahona*, tháng Năm năm 2022, trang 6–7).
2. Russell M. Nelson, “Lẽ Thật Thuần Khiết, Giáo Lý Thuần Khiết và Sự Mặc Khỏi Thuần Khiết,” đại hội trung ương tháng Mười năm 2021 (*Liahona*, tháng Mười Một năm 2021, trang 6).
3. D. Todd Christofferson, đại hội trung ương tháng Tư năm 2022 (*Liahona*, tháng Năm năm 2022, trang 78).
4. Russell M. Nelson, “Nghe Lời Ngài,” đại hội trung ương tháng Tư năm 2020 (*Liahona*, tháng Năm năm 2020, trang 89).
5. Russell M. Nelson, “Bây Giờ Đã Đến Lúc,” đại hội trung ương tháng Tư năm 2022 (*Liahona*, tháng Năm năm 2022, trang 126).

© 2023 by Intellectual Reserve, Inc.  
All rights reserved.

ĐƯỢC PHÉP IN LẠI CUỐN SÁCH NHỎ NÀY CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN, PHI THƯƠNG MẠI. ĐIỀU NÀY BAO GỒM VIỆC CHO PHÉP CÁC VỊ LÃNH ĐẠO TIỂU GIÁO KHU IN MỘT SỐ LƯỢNG NHỎ CHO NHỮNG NGƯỜI MÀ HỌ PHỤC VỤ TRONG PHẠM VI CHỨC VỤ KÊU GỌI CỦA HỌ. CUỐN SÁCH NHỎ PHẢI ĐƯỢC IN TOÀN BỘ. ĐIỀU NÀY KHÔNG BAO GỒM QUYỀN ĐĂNG TRỰC TUYẾN, THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HOẶC PHÂN PHỐI TÀI LIỆU NÀY. BẤT CỨ SỰ SỬ DỤNG NÀO KHÁC CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐỀU CẦN ĐƯỢC CHO PHÉP.

[permissions.ChurchofJesusChrist.org](https://permissions.ChurchofJesusChrist.org)

#### CẦN THÊM SỐ GHI CHÉP?

Tải xuống và in số ghi chép này tại  
[conference.ChurchofJesusChrist.org](https://conference.ChurchofJesusChrist.org).

